

Số: 177/BC-STNMT

Điện Biên, ngày 27 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO
Tổng kết Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Kế hoạch số 637/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018; Văn bản số 1195/SLĐT BXH-VLATLĐ ngày 23/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng kết Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 như sau:

1. Tổ chức triển khai tháng hành động:

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên triển khai tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành tới toàn thể CCVCLĐ. Sở đã ban hành Kế hoạch số/KH-STNMT ngày 19/3/2018 về triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Điện Biên lần thứ 2, năm 2018. Trên cơ sở đó 100% CCVCLĐ đã chấp hành đầy đủ các nội dung hoạt động về ATVSLĐ, cụ thể:

Trong năm 2018, đảm bảo 100% các phòng làm việc tại Sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc có bình phun chống cháy; 100% CCVCLĐ chấp hành tốt các quy định, nội quy của cơ quan khi hết giờ làm việc phải tắt các thiết bị điện tránh cháy nổ, giảm đến mức thấp nhất hút thuốc trong phòng làm việc; đặc biệt là ở các kho đựng tài liệu của các đơn vị được đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. Tại các khuôn viên của Sở đã phát động trồng cây xanh, cây cảnh vừa tạo cảnh quan vừa làm sạch môi trường. Công tác vệ sinh cơ quan đơn vị được làm hằng ngày, thứ 6 hằng tuần vệ sinh chung tại khuôn viên của Sở. Đặc biệt thực hiện nghiêm các quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính vừa đảm bảo hiệu quả của giờ làm việc và tránh việc xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông trên đường.

Do ngành Tài nguyên và Môi trường quản lý trên nhiều lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản, đo đạc bản đồ, CCVCLĐ thường xuyên phải đi công tác xa trên địa bàn các huyện, thị xã. Để đảm bảo ATVSLĐ, CCVCLĐ đã trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng thực hành về ATVSLĐ cần thiết hướng tới hình thành những thói quen tốt trong việc tự bảo vệ mình trong lao động, chăm sóc sức khỏe bản thân. Trong năm 2018, không có trường hợp CCVCLĐ bị tai nạn lao động.

Để đảm bảo công tác ATVSLĐ tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, làm tốt công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm giảm thiểu những thiệt hại do sơ suất để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động tại cơ quan đơn vị trong năm 2019.

2. Đánh giá chung:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tích cực hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018; tạo sự đồng thuận và động viên toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác về an toàn, vệ sinh lao động.

Tuy nhiên kinh phí dành cho công tác tuyên truyền còn hạn chế dẫn đến hình thức, nội dung tuyên truyền chưa được phong phú, chưa tạo được phong trào hưởng ứng sâu rộng.

Trên đây là báo cáo tổng kết Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Hiền